

ธงชาติของสมาชิกอาเซียน

ธงชาติบรูไนดารุสซาลาม เริ่มมีธงชาติของตนเองใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2502 ลักษณะของธงชาติเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองภายในมีแถบสีขาวและสีดำวางพาดตามแนวทแยงมุมจากมุมด้านบนไปยังมุมล่างซ้าย ปลายธง โดยสีขาวอยู่บน สีดำอยู่ล่าง กลางธงนั้นมีภาพพระจันทร์เสี้ยวและดาบของบรูไนดารุสซาลาม ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สีเหลืองจะใช้เป็นสีประจำสถาบันกษัตริย์

ธงชาติกัมพูชา มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งตามแนวยาวเป็น 3 ริ้ว โดยริ้วกลางนั้นเป็นพื้นสีแดง มีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวอยู่ตรงกลางริ้วที่อยู่ ด้านนอกทั้งสองด้านเป็นพื้นสีน้ำเงินความหมายของสัญลักษณ์ในธงนั้นสะท้อนถึง 3 สถาบันหลักของประเทศดังปรากฏในคำขวัญประจำธงชาติว่า "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" โดยพื้นสีแดงมีความหมายถึง ชาติปราสาทนครวัด สีขาวหมายถึง สันติภาพและศาสนาซึ่งเดิมมีรากเหง้าจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นพระพุทธศาสนา ในปัจจุบัน ส่วนสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์

ธงชาติอินโดนีเซีย รู้จักกันทั่วไปในชื่อ "Sang Merah Putih" (แปลว่า ธงขาวแดง) เป็นธงที่มีต้นแบบมาจากธงประจำอาณาจักรมัชปาหิตในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ธงมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นธงแบ่งเป็นสองส่วนตามแนวนอนครึ่งบนสีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและอิสรภาพครึ่งล่างสีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรม ธงนี้มีความคล้ายคลึงกับธงชาติโปแลนด์และธงชาติสิงคโปร์และเหมือนกับธงชาติโมนาโกเกือบทุกประการ แต่ต่างกันที่สัดส่วนธงเท่านั้น



ธงชาติลาว แบบปัจจุบันเริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2518 ซึ่งเป็นวันสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหมวดที่ 10 มาตราที่ 91 ดังนี้ ธงชาติ สปป. ลาว เป็นธงพื้นสีคราม แถบแดง และวงเดือนสีขาวอยู่กึ่งกลางของธงชาติ ธงชาติไม่มีชื่อเรียกในภาษาลาวว่า ธงดวงเดือน

ธงชาติมาเลเซีย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "Jalur Gemilang" (แปลว่าธงริ้วแห่งความรุ่งเรือง) มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีพื้นสีแดงสลับสีขาวรวม 14 แถบ ภายในในบรรจุเครื่องหมายพระจันทร์เสี้ยวและดาว 14 แฉก ที่มีชื่อว่า "Bintang Persekutuan" หรือ "ดาราแห่งสหพันธ์" แถบริ้วสีแดงและสีขาวทั้ง 14 แถบ หมายถึงรัฐในสหพันธ์รัฐมาเลเซีย ทั้ง 13 รัฐ และรัฐบาลกกลางที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ริ้วสีดาวทั้ง 14 แฉก หมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐดังกล่าวทั้งหมด พระจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามอันเป็นศาสนาประจำชาติ สีเหลืองในพระจันทร์เสี้ยวและดาราแห่งสหพันธ์ คือ สีแห่งยี่งดี เปอร์ทวน อากง ผู้เป็นประมุขแห่งสหพันธ์รัฐ ส่วนสีน้ำเงินนั้น หมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียซึ่งแต่เดิมสีนี้ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธ์รัฐมาเลเซีย กับเครือจักรภพอังกฤษ

ธงชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีลักษณะเป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในแบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน พื้นสีเหลือง สีเขียว และสีแดง เรียงตามลำดับจากบนลงล่าง กลางธงมีรูปดาวห้าแฉกสีขาวขนาดใหญ่ ธงนี้ได้เริ่มใช้เป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 ความหมายของสัญลักษณ์ในธงชาติประกอบด้วย สีเขียวหมายถึงสันติภาพ ความสงบ และความอุดมสมบูรณ์ของพม่า สีเหลืองหมายถึงความสามัคคี สีแดงหมายถึงความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง เด็ดขาด ดาวสีขาวหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพ





ธงชาติฟิลิปปินส์ มีในปัจจุบันได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในปี 2499 เมื่อเป็นอิสระจากสหรัฐอเมริกา แต่การประกาศใช้ธงมีมาตั้งแต่เมื่อเป็นอิสระจากสเปนในปี 2441 แต่ถูกอเมริกาเข้ายึดครองเกือบทันที ธงที่ประกาศในปี 2441 ได้ใช้เป็นธงชาติเมื่อปี 2450 และอีกช่วงคือปี 2464 จนถึงสมัยญี่ปุ่นยึดประเทศในปี 2484 สัญลักษณ์ในธงชาติมีความหมายคือ สามเหลี่ยมสีขาว คือ การเคลื่อนไหวเพื่อเสรีภาพ สีน้ำเงินและสีแดงแทนความหมาย คือ ความมีน้ำใจ และความกล้าหาญ ดาวเหลืองดวงใหญ่ 8 แฉกแทนแคว้นเล็กทั้ง 8 ที่ต่อสู้กับสเปน ดาวเหลืองดวงเล็ก 5 แฉก 3 ดวง คือ เกาะใหญ่ทั้ง 3 ได้แก่ ลูซอน มินดาเนา วิซายัน

ธงชาติสิงคโปร์ เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วยแถบสองสีแบ่งครึ่งกลางธง แถบสีแดงอยู่ด้านบนแถบสีขาวอยู่ด้านล่าง ที่มุมธงบนมีรูปพระจันทร์เสี้ยวตัดจากรูปดั่งกลดาว มีรูปดาวห้าแฉก 5 ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมมีสีขาว ธงนี้เริ่มใช้ในปี 2502 ซึ่งเป็นปีที่สิงคโปร์ปกครองตนเองจากจักรวรรดิอังกฤษและถือเป็นธงชาติของรัฐเอกราชเมื่อสิงคโปร์ประกาศเอกราชในวันที่ 9 สิงหาคม 2508 ความหมายสำคัญขององค์ประกอบต่างๆ ในธง ได้แก่ สีแดง หมายถึง ภราดรภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้า สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์ และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดเวลา รูปพระจันทร์เสี้ยวซึ่งเป็นจันทร์เสี้ยวข้างขึ้น หมายถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้น ดาว 5 ดาว หมายถึง อุดมคติ 5 ประการของชาติ ได้แก่ ประชาธิปไตย สันติภาพ ความก้าวหน้า ความยุติธรรม และความเสมอภาค

ธงชาติไทย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธงไตรรงค์ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สีหลักในธง 3 สี คือสีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน โดยภายในแบ่งเป็น 5 แถบ แถบในสุดสีน้ำเงิน ถัดมาด้านนอก ทั้งด้านบนและด้านล่างเป็นสีขาว และสีแดงตามลำดับ ความหมายสำคัญของธงไตรรงค์นั้น หมายถึงสามสถาบันหลักของประเทศไทย คือ ชาติ (สีแดง) ศาสนา (สีขาว) และพระมหากษัตริย์ (สีน้ำเงิน) สีทั้งสามนี้เองเป็นที่มาของคำว่า **ธงไตรรงค์**



ธงชาติเวียดนาม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ธงแดง

ดาวเหลือง” ลักษณะธงชาติเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีแดง ตรงกลางมีรูปดาวห้าแฉกสีเหลืองทอง สีแดง หมายถึง การต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวเวียดนาม สีเหลือง คือสีของชาวเวียดนาม ส่วนดาวห้าแฉก หมายถึงชนชั้นต่างๆ ในสังคมเวียดนาม คือ นักปราชญ์ ขาวนา ช่างฝีมือ พ่อค้า และทหาร อย่างไรก็ตามภายหลังการรวมชาติเวียดนามในปี 2519 ความหมายในธงได้มีการอธิบายใหม่ในทางการเมืองว่า สีแดง หมายถึงการปฏิวัติโดยชนชั้นกรรมาชีพ และดาวสีทอง หมายถึง การชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก่อนหน้านี้ ในช่วงปี 2488 - 2498

ธงอาเซียน แสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ ความสามัคคีและพลวัตของอาเซียน สีของธง ได้แก่ น้ำเงิน แดง ขาว และเหลือง ซึ่งแสดงถึงสัญลักษณ์ในธงชาติของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด

น้ำเงิน แสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ แดง บ่งชี้ความกล้าหาญและความก้าวหน้า ขาว แสดงความบริสุทธิ์ เหลือง เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง

รวงข้าวแสดงถึงความไม่ฝืนของบรรดาผู้ก่อตั้งอาเซียน ให้มีอาเซียนที่ประกอบด้วยบรรดาประเทศทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุคหนึ่งกันอย่างมีมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียว วงกลม แสดงถึงเอกภาพของอาเซียน

คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน

AFTA ASEAN Free Trade Area หมายถึงเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ อาฟต้า ซึ่งสมาชิกอาเซียนรวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดเสรีทางการค้าระหว่างกันโดยการขจัดอุปสรรคทางการค้า ทั้งที่เป็นมาตรการภาษีและมาตรการที่มีไม่ภาษี เพื่อมุ่งให้การค้าระหว่างกันขยายตัว ปัจจุบัน อัตราภาษีภายใต้อาฟต้าของประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 0-5 โดยสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไนดารุสซาลาม) จะลดภาษีสินค้าในบัญชีลดภาษีทุกรายการเป็น ร้อยละ 0 ในปี พ.ศ. 2553 และสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ (CLMV : กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) ในปี พ.ศ. 2558

AMM ASEAN Ministerial Meeting หมายถึง การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียน ซึ่งจะจัดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงและสังคมของอาเซียน

AFAS ASEAN Framework Agreement on Services หรือกรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือด้านบริการและเปิดเสรีการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้มากขึ้นกว่าการเปิดเสรีใน WTO ทั้งนี้ ผู้นำอาเซียนมีมติที่จะเปิดตลาดการค้าบริการทุกสาขาบริการจนบรรลุเป้าหมายภายในปี 2015 (พ.ศ. 2558) โดยสมาชิกยังมีสิทธิในการกำกับดูแลการค้าบริการ โดยสามารถใช้กฎระเบียบที่ไม่เลือกปฏิบัติหรือกฎระเบียบที่จำเป็นที่จำเป็นกับทั้งคนต่างชาติ และคนชาติตน

ASCC ASEAN Socio-Cultural Community หรือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นสังคมที่เอื้ออาทร ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม

ASEAN Vision 2020 หมายถึงเอกสารวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 ที่กำหนดทิศทางและเป้าหมายของการดำเนินการในด้านต่างๆ ครอบคลุมทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศภายนอก ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มให้ผู้นำอาเซียนรับรองเอกสารดังกล่าวในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในโอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งอาเซียน ทั้งนี้ อาเซียน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 (Hanoi Plan of Action to implement the ASEAN Vision 2020) ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 6 เมื่อเดือนธันวาคม 2541

ASED ASEAN Education Ministers Meeting การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน จัดขึ้นเป็นประจำในลักษณะคู่ขนานกับการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือองค์การซีมีโอ

CCS Coordinating Committee on Services หมายถึงคณะกรรมการประสานงานสาขาบริการของอาเซียน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติของ SEOM เพื่อดำเนินการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน

CLMV Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam หมายถึงประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว พม่า และเวียดนาม

Common Market หมายถึง ตลาดร่วม เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่ง อันเกิดจากข้อตกลงระหว่างรัฐบาลตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป ซึ่งเป็นการขยายรูปแบบของสหภาพศุลกากรออกไป โดยประเทศภาคียังคงตกลงให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนสามารถดำเนินไปได้โดยเสรีระหว่างประเทศภาคีด้วยกัน

FTA Free Trade Area เขตการค้าเสรี หมายถึง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งอันเกิดจากข้อตกลงระหว่างรัฐบาลตั้งแต่สองประเทศขึ้นไปซึ่งตกลงยกเลิกภาษีศุลกากร และมาตรการอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคทางการค้าให้แก่กันและกัน และอาจรวมถึงการเปิดตลาดด้านการค้าบริการการลงทุน และความร่วมมือต่างๆ

HPA Hanoi Plan of Action หมายถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการฮานอยในระหว่างปี ค.ศ 1999 – 2004 เป็นการนำเป้าหมายต่างๆ ภายใต้วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในกำหนดเวลาที่ชัดเจน และมีการประเมินผลทุก 3 ปี โดยได้กำหนดกิจกรรมและโครงการที่จะนำไปสู่เป้าหมายในด้านการเมือง เศรษฐกิจและด้านกิจการตามหน้าที่ (functional cooperation) ซึ่งรวมถึงเรื่องการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และข้อมูลสารสนเทศ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีผลเป็นรูปธรรม

IAI Initiative for ASEAN Integration หมายถึงการริเริ่มการกระชับการรวมกลุ่มของอาเซียน เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และลดความยากจนในประเทศสมาชิกอาเซียน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2541 โดยให้ความสำคัญในการขยายความร่วมมือ 4 ด้านหลัก ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ขนส่งและสื่อสาร) การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

MRAs Mutual Recognition Agreements/Arrangements ความตกลง/ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน เป็นความตกลงที่ประเทศภาคีให้การยอมรับมาตรฐานหรือคุณสมบัติซึ่งกันและกัน ความตกลง MRAs อาจเป็นการยอมรับในด้านสินค้าหรือบริการ ด้านสินค้าเป็นการยอมรับมาตรฐานของสินค้าซึ่งอาเซียนได้ลงนามเมื่อ พ.ศ 2541 เพื่อเริ่มพัฒนาการยอมรับมาตรฐานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งในระดับทวิภาคี และระดับภูมิภาค

SOM-EO Senior Officials Meeting การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือเรื่องการศึกษาในภูมิภาค





ที่ปรึกษา

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายต่างประเทศ
(สุโรชิตน์ แสงบุญนำ)
ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
(ไพศาล วิศาลาภรณ์)
นักวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญ
(สุรียา อมตวิวัฒน์)
อภิสิทธิ์ ไพบรียง

คณะบรรณาธิการ

ชัชวรา ห่านสีต๊ะ
พิมพ์วิมลย์ เมืองนิล
วิมล สุขพิภาวนท์
ไกรฤทธิ์ อมตนิรันทนต์
วรมณ เมาวโรจน์
เบญจพร มรรษาทออ่อน
กนกวรรณ แก้วรัตน์
ทนายรัฐ นาคทอง
ปิยภาณต์ สองพันธ์

แหล่งข้อมูลและภาพ :

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
สำนักเลขาธิการซีเอ็มไอ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดพิมพ์และเผยแพร่ "โครงการซีเอ็มไอ"

วัตถุประสงค์และเป้าหมายซีเอ็มไอ

1. สร้างเครือข่ายสัมพันธ์กับต่างประเทศ
2. สืบค้นข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศไทยกับต่างประเทศ
3. ส่งเสริม
4. สนับสนุน

พิมพ์ครั้งที่ 1

จำนวน 1000 หน้า

ขนาด 21x

ขนาดกระดาษ

พิมพ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ปี 2558 500 หน้า 1000 หน้า 1000 หน้า

หน้า 1000 หน้า

หน้า 1000 หน้า

หน้า 1000 หน้า

หน้า 1000 หน้า

หน้า 1000 หน้า

หน้า 1000 หน้า

หน้า 1000 หน้า

หน้า 1000 หน้า

หน้า 1000 หน้า

หน้า 1000 หน้า

พวกเราเป็นส่วนหนึ่งของ
“ประชาคมอาเซียน”



